

TỈNH ỦY KIÊN GIANG

*

Số 227-CV/TU

*Tăng cường công tác chỉ đạo,
định hướng, quản lý thông tin
trên mạng xã hội và các loại hình
truyền thông khác trên internet*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2021

- Kính gửi:* - Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Sở Thông tin và Truyền thông,
- Hội Nhà báo tỉnh,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc

Trước sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, truyền thông toàn cầu, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet đã phát triển mạnh mẽ. Với thế mạnh về khả năng tương tác cao, độ bao phủ rộng, sử dụng thuận tiện, các nền tảng mạng xã hội đã thu hút đông đảo người sử dụng, qua đó, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương. Tuy nhiên, công tác quản lý mạng xã hội đang bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, công kích, bôi nhọ tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; quảng cáo sai sự thật về sản phẩm; thông tin thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục đã ảnh hưởng tiêu cực, gây nhiều hệ lụy cho xã hội, nhất là giới trẻ. Các thế lực thù địch, phản động, phân tử cơ hội chính trị đã lợi dụng mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới trên internet để tán phát nhiều thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tác động, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Công văn số 990-CV/BTGTW, ngày 19-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ, hiệu quả mạng xã hội. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, lợi dụng mạng xã hội tán phát thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật, đạo đức và các chuẩn mực xã hội, đặc biệt là những tài khoản mạng xã hội của tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng lớn đến môi trường truyền thông số. Có biện pháp xóa bỏ triệt để các trang mạng xã hội mạo danh cá nhân, tổ chức, cơ quan của Đảng, Nhà nước. Tăng cường công tác dự báo, nắm bắt tình hình, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện định danh tài

không mạng xã hội của tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 14-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, vận hành xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo các cấp hội tăng cường công tác trao đổi, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; kiên quyết xử lý nghiêm hội viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Các cơ quan báo chí của tỉnh phát huy hơn nữa vai trò chủ động, tiên phong trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn, nhân ái, vì cộng đồng; lên án, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các hiện tượng, hành vi lợi dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác trên internet để thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực đạo đức, trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm báo hiện đại, vừa có kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, vừa có kỹ năng sử dụng kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, tổ chức nội dung, tương tác và xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, đa dạng hóa hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các loại hình truyền thông mới, đặc biệt là trên nền tảng mạng xã hội; tăng cường đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, tác nghiệp cho đội ngũ người làm báo gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ truyền thông tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong tình hình mới.

4. Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vấn đề an toàn, an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet; thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (*ban hành theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17-6-2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông*).

Tăng cường quản lý, theo dõi, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, có biện pháp xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với các hoạt động thông tin, truyền thông có thể phương hại đến an ninh quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của tổ chức, lợi ích của cộng đồng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo hoạt động Ban chỉ đạo 35 của cấp ủy trong việc tuyên truyền thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội theo Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 14-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, vận hành xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc thực hiện công văn này; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. *lu*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



lu

Mai Văn Huỳnh